

Số: /BC-HĐND

Tuần Giáo, ngày 17 tháng 11 năm 2022

BÁO CÁO

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri đến sau kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

Thực hiện Kế hoạch số 100/KH-HĐND ngày 10/10/2022 của HĐND huyện về Giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri đến sau kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026;

UBND huyện Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa được giải quyết dứt điểm đến sau kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể như sau:

I. CÁC Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ ĐẾN SAU KỲ HỌP THỨ 3

1. Việc đầu tư, sửa chữa nâng cấp 02 tuyến mương phục vụ sản xuất và đi lại canh tác của người dân: Tuyến từ nhà ông Phong Yển đến lâm trường và tuyến từ nhà Ông Ký đến bờ suối Nậm Hon (thị trấn Tuần Giáo).

2. Việc cấm biển chỉ dẫn đường giao thông tại điểm giao giữa Quốc lộ 6 và đường rẽ vào xã Rạng Đông.

Trả lời:

Với 02 nội dung này, UBND huyện trả lời như sau:

- Tuyến kênh từ nhà ông Phong Yển đến Lâm Trường và tuyến từ nhà ông Ký đến bờ suối Nậm Hon là công trình thoát nước trên tuyến QL279 thuộc phân Khu quản lý đường bộ I thuộc Bộ GTVT Quản lý. Hai đoạn tuyến này do Công ty quản lý đường bộ 226 trực tiếp quản lý duy tu, bảo dưỡng hàng năm.

Đối với 2 tuyến kênh nói trên hiện tại huyện đang có kế hoạch cùng nhà đầu tư, quy hoạch khu dân cư số 2. Để tránh lãng phí nguồn vốn, đề nghị bà con khắc phục để đi lại tạm trong thời gian thực hiện quy hoạch.

- Ngã ba QL6 với đường rẽ Rạng Đông thuộc Sở GTVT tỉnh Điện Biên quản lý, thẩm quyền cấm biển báo rẽ thuộc Sở GTVT tỉnh. UBND huyện đã chỉ đạo Phòng KTHT tham mưu văn bản gửi Chi cục quản lý đường bộ I và Sở GTVT Điện Biên (Văn bản 1625/UBND-KTHT ngày 27/10/2022), Công ty quản lý đường bộ 226 là đơn vị trực tiếp quản lý duy tu, bảo dưỡng xem xét, giải quyết. Nhưng đến nay vẫn chưa nhận được ý kiến phản hồi từ các đơn vị.

Trong thời gian tới UBND huyện giao phòng KT-HT huyện tiếp tục tham mưu giải quyết dứt điểm theo kiến nghị của cử tri nói trên.

3. Phương án giải quyết đền bù 13,1m² đất của ông Lò Văn Lanh, ngã ba

trung tâm xã Nà Sáy.

Trả lời:

Việc giải quyết đền bù 13,1m² đất của ông Lò Văn Lanh, UBND huyện đã đưa vào phương án giải phóng mặt bằng đường Nà Sáy – Mường Khong thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững.

4. Thực hiện những nội dung đã thỏa thuận với người dân (Pú Xi) trong việc khắc phục diện tích canh tác bị ảnh hưởng do công thoát nước gây ra khi thi công tuyến đường từ Hát Khoang lên Hua Múc 1

Trả lời:

Với ý kiến này UBND huyện đã chỉ đạo BQLDA tham mưu giải quyết (Đất nương thuộc gia đình ông Lò Văn Xiêng bản Hát Khoang thuộc hạ lưu công thoát nước sau khi làm đường từ Hát Khoang - TT xã Pú Xi; từ trước đến nay nương của gia đình không trồng cây sản xuất được do địa chất là đá xít non (chỉ có cây bụi tự mọc), quá trình thi công và bàn giao công trình đưa vào sử dụng gia đình không có ý kiến); Ban QLDA đã phối hợp với UBND xã Pú Xi tuyên truyền giải thích, phía gia đình cũng đã nhất trí với hướng giải quyết của Ban QLDA đưa ra (*để khai hoang thêm diện tích nương, thì vị trí hạ lưu công cũ sẽ làm bãi đỗ thái đất để gia đình có thể cải tạo canh tác có biên bản làm việc kèm theo*).

5. Khẩn trương hoàn thành phương án và giải quyết dứt điểm các nội dung liên quan đến công tác đền bù, tái định cư của dự án nắn suối giai đoạn 1 tại khối Đoàn Kết thị trấn Tuần Giáo.

Trả lời:

UBND huyện đã ban hành quyết định phương án bồi thường, hỗ trợ và TĐC số 1508/QĐ-UBND ngày 05/8/2022. Trung tâm QLĐĐ huyện và Ban QLDA các công trình huyện đã công bố và chi trả tiền đền bù theo quy định, tuy nhiên còn 14 hộ chưa nhất trí (*trong đó: 03 hộ chưa đồng ý với quyết định thu hồi đất và phương án; 10 hộ bị thu hồi một phần đất ở nhưng chưa đồng ý với phương án bồi thường GPMB, 10 hộ này đã bàn giao mặt bằng; 01 hộ thuộc diện hỗ trợ ảnh hưởng ngoài biên thu hồi nhưng chưa nhất trí với phương án bồi thường GPMB*).

UBND huyện giao Ban QLDA các công trình huyện tiếp tục tham mưu, giải quyết dứt điểm trong thời gian tới.

6. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân xã Nà Sáy góp đất trồng cây cao su.

Trả lời:

Đến nay, qua rà soát các trường hợp có đất góp trồng cây cao su nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận QSD đất trên địa bàn xã Nà Sáy có 10 trường hợp; trong đó, có 08 trường hợp đã hoàn thiện hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ tháng 11 năm 2021. Đến nay, UBND xã Nà Sáy đã hoàn thiện các thủ tục về việc xin

cấp Giấy chứng nhận QSD đất của các hộ gia đình trên và đã chuyển 08 hồ sơ xin cấp GCN QSD đất cho Trung tâm quản lý đất đai để thực hiện các bước tiếp theo theo quy định. Còn 02 trường hợp chưa lập được hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với lý do: 01 trường hợp có chồng đang thực hiện án cải tạo giam nên gia đình chưa bổ sung được các thủ tục trong việc xin cấp Giấy chứng nhận QSD đất; 01 trường hợp thửa đất số 45, tờ bản đồ số 6 có diện tích 1.959,7 m² thuộc khe suối, tuy nhiên diện tích đất này không trồng cây cao su và kiến nghị đưa diện tích thửa đất số 45, tờ bản đồ số 6 ra khỏi phần diện tích gộp đất trồng cây cao su.

7. Giải quyết những vướng mắc giữa đường nội đồng của bản Pom Ban xã Quài Tở với đất thổ cư của Ông Vũ Thanh Bình, cư trú tại khối Trường Xuân, thị trấn Tuần Giáo.

Trả lời:

Về nội dung này, UBND huyện trả lời như sau:

- Đất ở của ông Vũ Thanh Bình đã được UBND huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trên sơ đồ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thể hiện 1 phía giáp ranh với hộ gia đình sử dụng đất liền kề và 3 phía giáp đất giao thông.

Đối với diện tích đất giao thông là đất công do Nhà nước quản lý, Luật Đất đai 2013 không có quy định nào về việc hoán đổi đất thuộc quyền sử dụng của cá nhân với đất công do nhà nước quản lý mà chỉ có quy định về thu hồi và bồi thường đất.

8. Giải quyết việc xâm canh đất tại xã Phình Sáng của các hộ dân xã Xá Nhè, huyện Tủa Chùa và xã Phình Sáng.

Trả lời:

Từ năm 2016 đến nay, UBND huyện Tuần Giáo đã phối hợp với UBND huyện Tủa Chùa, nhiều lần đến thực địa để tuyên truyền, yêu cầu chấm dứt tình trạng xâm canh, xâm cư và tổ chức cho người dân xã Xá Nhè ký cam kết không xâm canh, xâm cư (*một số hộ dân đã ký cam kết*). UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Phình Sáng thông báo đến các hộ dân, lập biên bản và quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ. Tuy nhiên đến nay tình trạng xâm canh, xâm cư vẫn còn xảy ra. Thời gian tới UBND huyện giao phòng Nội vụ huyện tiếp tục tham mưu giải quyết dứt điểm nội dung trên.

9. Thực hiện việc xác minh quy trình khai thác gỗ thông do người dân bản Hua Sa A trồng.

Trả lời:

Nội dung này UBND huyện đã chỉ đạo Hạt kiểm lâm huyện phối hợp với UBND xã Tủa Tình tuyên truyền vận động người dân tạm dừng việc khai thác gỗ chờ kết luận của cơ quan điều tra Công an tỉnh, do đó chưa ban hành văn bản hướng dẫn người dân thực hiện quy trình tiếp theo.

II. CÁC Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ TRƯỚC VÀ SAU KỲ HỌP THỨ 4

1. Các ý kiến trước kỳ họp thứ 4

(1) *Cử tri Cà Văn Chuyên, Lò Văn Cương bản Bó Giáng xã Quài Nưa: Đề nghị UBND Huyện có ý kiến trao đổi với Công ty Mắc Ca, để Lãnh đạo Công ty Mắc Ca đến làm việc với nhân dân về việc chi trả tiền % cho nhân dân trong bản về dự án trồng cây Mắc Ca. (Trên thực tế nhân dân bản Bó Giáng trồng cây Mắc Ca từ năm 2015 với diện tích khoảng trên dưới 40ha. Tại thời điểm đó nhân dân góp quỹ đất, Công ty Mắc Ca hỗ trợ cây giống, phân bón; Công ty hứa sẽ chi trả cho người dân 15% tiền lợi nhuận theo năng suất từ năm thứ 6. Tuy nhiên hợp đồng giữa Công ty Mắc ca và người dân được ký năm 2017, do vậy phía công ty không thanh toán cho nhân dân tiền %).*

Trả lời:

Ngày 01/9/2022, UBND huyện Tuần Giáo đã chủ trì đối thoại trực tiếp với nhân dân tại bản Bó Giáng và bản Chá tại Nhà văn hóa bản Bó Giáng, thành phần dự hội nghị đối thoại có đại diện lãnh đạo UBND huyện, Lãnh đạo Công ty Mắc ca, lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Quài Nưa và các hộ dân góp đất từ năm 2015. Qua đối thoại trực tiếp, lãnh đạo công ty Mắc ca đã thống nhất sẽ chi trả cho các hộ dân góp đất từ năm 2015, thời gian chi trả là trước ngày 02/10/2022. Tuy nhiên đến nay, Công ty vẫn chưa tiến hành chi trả cho người dân.

Qua trao đổi với Ông Nguyễn Văn Quốc - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Him Lam Mắc ca Điện Biên: Ông thông tin việc chi trả sẽ được tiến hành chậm nhất là ngày 31/12/2022.

(2) *Ý kiến cử tri bản Mường 2 xã Mường Mùn: Từ năm 2009, Công ty cổ phần cao su lấy đất của nhân dân để trồng cây cao su sau khi thu hoạch sẽ trả 10% trong tổng số thu hoạch được cho người dân. Tuy nhiên, hiện nay có một phần đất trên đồi cao su đã bị cháy hoàn toàn, phần đất này Công ty Cổ phần cao su không trồng lại cây cao su mà cho người dân bản Huổi Cáy - xã Mùn Chung mượn để trồng lúa, ngô. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, yêu cầu Công ty cổ phần cao su trả 10% cho nhân dân, nếu không trả thì đề nghị trả lại đất cho người dân để người dân có đất canh tác.*

Trả lời:

Ngày 10/7/2022, Công ty Cao su Điện Biên, UBND xã Mường Mùn cùng các hộ dân đi thực địa, khoanh vùng, diện tích đất bị cháy không trồng cao su để trả lại cho 28 hộ, với tổng diện tích 13,774 ha. Căn cứ đơn đề nghị của các hộ xin trả lại đất, từ ngày 12/7/2022 đến nay, Công ty đã làm biên bản trả lại đất cho 6 hộ dân với tổng diện tích 3,644 ha gồm: Lò Văn Ngọc, diện tích 1,229 ha; Quàng Văn Sim, diện tích 0,565 ha; Quàng Thị Trang, diện tích 0,574 ha; Lành Văn Khôi, diện tích 0,478 ha; Mào Văn Tinh, diện tích 0,130 ha; Lò Văn Huyện, diện tích 0,667 ha. Còn lại 22 hộ với tổng diện tích 10,130 ha, hiện tại các hộ này chưa có đơn đề nghị và chưa thực

hiện các thủ tục nhận lại đất với Công ty Cao su. Lý do: Các hộ dân không có chủ hộ ở nhà, do đi làm ăn xa, bận việc gia đình, đi làm nương xa,...

Để xử lý dứt điểm nội dung kiến nghị trên, UBND huyện giao UBND xã Mường Mùn thông báo, thông tin tới 22 hộ dân tại bản Mường 2, xã Mường Mùn chưa nhận lại đất của Công ty Cao su khẩn trương có đơn đề nghị, thực hiện các thủ tục nhận lại đất với Công ty và xác nhận việc trả đất giữa Công ty và người dân. Báo cáo tiến độ, kết quả giải quyết về UBND huyện, cơ quan chuyên môn (Phòng NN&PTNT).

(3) Cử tri khối Đồng Tâm, thị trấn Tuần Giáo có ý kiến: Hiện nay hệ thống rãnh thoát nước hai bên đường Quốc lộ 279 nhỏ, hẹp, đã xuống cấp, sau các trận mưa nước không thoát kịp, bùn đất, rác... tràn lên mặt đường gây trơn, trượt, đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông khu vực này và gây mất vệ sinh môi trường, cử tri đề nghị huyện có ý kiến với Hạt quản lý đường bộ 226 khảo sát, nâng cấp xây dựng hệ thống rãnh hộp thoát nước hai bên đường Quốc lộ 279 (từ Km 1+170 đến Km 2+150, tổng chiều dài rãnh hai bên đường khoảng 700m), để bảo đảm an toàn giao thông và vệ sinh môi trường cho nhân dân.

Trả lời:

Về nội dung này UBND Huyện đã giao phòng KT-HT làm việc cụ thể với Công ty cổ phần đường bộ 226 trực tiếp quản lý duy tu, bảo dưỡng hàng năm. Hiện đơn vị đã tiến hành thực hiện xong, đảm bảo theo các ý kiến, kiến nghị mà cử tri đã nêu.

(4) Cử tri khối Đồng Tâm, thị trấn Tuần Giáo có ý kiến: Quốc lộ 279 đoạn qua địa bàn khối hiện nay có 02 điểm của khuất tầm nhìn rất nguy hiểm và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất cao là khu vực Đốc Đỏ và khu vực công Trung tâm GDNN-GDTX huyện, cử tri đề nghị huyện, các cấp có thẩm quyền quan tâm có biện pháp xử lý, mở rộng hành lang giao thông tại các khúc của này để bảo đảm an toàn giao thông.

Trả lời:

Đối với 2 điểm của khuất tầm nhìn rất nguy hiểm và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Huyện đã phối hợp cùng chi cục quản lý bộ I.1 kiểm tra thực địa dọc tuyến QL279 đoạn trên địa phận huyện Tuần Giáo. Hai điểm trên huyện cũng đã thống nhất cùng chi cục quản lý bộ I.1 đưa vào danh sách điểm đen dễ gây tai nạn giao thông trên địa bàn huyện để trình Cục quản lý đường bộ I có kế hoạch khắc phục. Theo mức độ nguy hiểm huyện sẽ phối hợp cùng Cục quản lý đường bộ I ưu tiên đẩy nhanh tiến độ khắc phục điểm tại ngã ba đốc đỏ trước.

(5) Cử tri Bản Hua ca xã Quài Tở: Đề nghị cấp và sửa chữa cột điện bị đổ tại bản Hua ca.

Trả lời:

Hiện Điện Lực Tuần giáo đã khắc phục sửa chữa đảm bảo an toàn cho nhân dân trong khu vực.

(6) *Cử tri bản Co Đứa xã Mường Khong: Nhà Văn hóa bản đã hoàn thành và đưa vào sử dụng được 2 năm. Bản thân đứng ra đại diện ký hợp đồng làm mặt bằng cho Doanh nghiệp Quang Ván với tổng giá trị hợp đồng là 180 triệu, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại Doanh nghiệp mới trả 85 triệu. Khi đi đòi thì Doanh nghiệp nói là huyện chưa thanh toán hết tiền cho Doanh nghiệp. Đề nghị huyện cho biết có đúng là huyện chưa thanh toán hết đối với công trình Nhà văn hóa bản Co Đứa cho Doanh nghiệp hay không? và đề nghị huyện có ý kiến với Doanh nghiệp trả nốt số tiền còn lại để bản thân trả cho các cá nhân tham gia cùng làm mặt bằng.*

Trả lời:

Năm 2022, Công trình Nhà văn hóa bản Co Đứa đã được bố trí vốn là 412 triệu đồng (tại Quyết định số 1240/QĐ-UBND ngày 14/7/2022 của UBND tỉnh Điện Biên và UBND huyện đã ban hành thông báo số 1224/UBND-TCKH ngày 01/8/2022). Yêu cầu UBND xã Mường Khong khẩn trương thanh toán số vốn đã được bố trí cho nhà thầu, đồng thời yêu cầu Nhà thầu thi công thanh toán số tiền đã ký hợp đồng làm mặt bằng cho người dân.

Giao phòng Tài chính – Kế hoạch huyện tiếp tục kiểm tra, đôn đốc thực hiện dứt điểm ý kiến cử tri đã nêu.

(7) *Cử tri tại nhóm hộ Pa Cá xã Nà Sáy: Đề nghị huyện đầu tư xây dựng đường nước sinh hoạt cho nhóm hộ (khoảng 500m), lấy nguồn nước từ công trình nước sinh hoạt cụm xã Nà Sáy.*

Trả lời:

Qua kiểm tra xác minh thực tế, có 10 hộ dân có 08 hộ chưa được lắp đặt đường ống, đồng hồ đo nước, hiện tại tuyến ống đã lắp đặt được 02 hộ và 02 điểm trường Mầm Non Pa Cá và Tiểu học Pa Cá. UBND xã và Tổ vận hành quản lý nước sinh hoạt đã có ý kiến đến Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường tỉnh Điện Biên xuống kiểm tra đầu nối cho 08 hộ dân còn lại trong thời gian tới.

(8) *Trạm Y tế xã Mùn Chung: Hiện nay Phòng khám đa khoa Huổi Lóng đã không hoạt động (thời gian trước dành cho cách ly và điều trị các bệnh nhân bị nhiễm bệnh Covid-19, nay đã hết dịch bệnh, Điện lực Tuần Giáo đã cắt điện phục vụ thấp sáng), để đảm bảo quản lý, tránh lãng phí tài sản chung, Trạm Y tế xã Mùn Chung đề nghị huyện bàn giao Phòng khám đa khoa Huổi Lóng cho UBND xã quản lý và sử dụng.*

Trả lời:

Phòng khám đa khoa Huổi Lóng đã được UBND huyện giao cho phòng Giáo dục và Đào tạo mượn để làm chỗ ở nội trú cho học sinh trong thời gian xây dựng dự án trường PTDTBT THCS Mùn Chung, đảm bảo sử dụng hiệu quả, giữ gìn tài sản (Tại văn bản số 1541/UBND-TCKH ngày 12/10/2022). Khi cần thiết sử dụng lại cơ sở vật chất, thiết bị để phòng chống dịch hoặc sử dụng vào mục đích khác theo yêu

cầu của UBND huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tổ chức bàn giao trả lại tài sản theo đúng quy định.

(9) Đảng ủy, HĐND, UBND xã Mường Khong: Đề nghị huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với xã tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động hai hộ dân không đồng ý hiến đất gây cản trở quá trình thi công đường từ bản Co Đưa – Trung tâm xã Mường Khong.

Trả lời:

UBND huyện đã giao Ban QLDA huyện phối hợp với TTQLĐĐ huyện và UBND xã Mường Khong đã vận động tuyên truyền đối với 02 hộ dân trên, tuy nhiên hai hộ nhất quyết không đồng ý (*có biên bản các ngày vận động 04/10/2022 và 10/10/2022 gửi kèm*). Để nhân dân đi lại thuận tiện, trước mắt sẽ hoàn thiện nốt dự án bằng cách kiên cố hóa mặt đường bê tông 02 đoạn đường còn vướng mắc trên (*tổng chiều dài khoảng 100m trước cửa nhà bà Lò Thị Diên và ông Quàng Văn Toàn*), bên cạnh đó UBND xã Mường Khong có trách nhiệm quản lý chặt chẽ việc xây dựng đối với hai hộ dân trên, không để nhân dân xây dựng mới nhà, vật kiến trúc hoặc mở rộng vào phạm vi đường đã quy hoạch đã được Ban QLDA các công trình cắm mốc; cùng với đó tiếp tục tuyên truyền, vận động để đảm bảo GPMB đủ diện tích theo quy hoạch đường liên xã. Khi có đủ mặt bằng sẽ tiếp tục hoàn thiện phần khối lượng còn lại theo thiết kế.

(10) Cử tri Cà Văn Chọi, bản Khong Tở xã Mường Khong: Gia đình là hộ nghèo, hiện chỉ có 2 vợ chồng già nay đã 80 tuổi sống với nhau, không ai chăm sóc, nhà cửa thì hỏng, dột nát. Đề nghị huyện hỗ trợ để làm nhà ở cho gia đình.

Trả lời:

Hộ gia đình ông Cà Văn Chọi – bản Khong Tở - xã Mường Khong đã được hỗ trợ làm nhà ở thuộc Chương trình “Mái ấm nghĩa tình, an sinh xã hội”. Hiện tại hộ gia đình ông Cà Văn Chọi đã làm xong nhà và đang sử dụng.

2. Các ý kiến sau kỳ họp thứ 4

(1) Đề nghị UBND Huyện có ý kiến trao đổi với Công ty Mắc Ca, đề nghị Lãnh đạo Công ty Mắc Ca đến làm việc với 02 hộ dân tại bản Mạ Khúa (ông Vừ Chờ Nénh) về diện tích khoảng 1,8 ha. Trước đó Công ty san ủi đường băng và đã trồng cây Mắc Ca, diện tích đất này thuộc quyền sử dụng của 02 hộ dân.

Trả lời:

Về nội dung kiến nghị này, UBND huyện đã có ý kiến trả lời tại Báo cáo số 733/BC-UBND ngày 4/10/2022. Tuy nhiên đến nay, UBND xã Quài Nưa chưa tổ chức làm việc cụ thể giữa 02 cá nhân là ông Vừ Chờ Nénh (cử tri có kiến nghị) và ông Lò Văn Chiến (cá nhân đứng tên Hợp đồng trồng Mắc ca trên mảnh đất mà ông Nénh kiến nghị) và các bên liên quan để xác định chính xác người có quyền quản lý, sử dụng diện tích đất.

UBND huyện giao phòng NN&PTNT phối hợp với UBND xã Quài Nưa tiếp tục tham mưu giải quyết dứt điểm nội dung trên trong thời gian tới; kịp thời báo cáo UBND huyện nắm, chỉ đạo.

(2) *Hiện nay tường bao của công trình trụ sở Công an huyện đã xây dựng sát với nhà tập thể và tường bao của Điện lực Tuần Giáo (dài khoảng 50m) do vậy đã không có rãnh thoát nước cho khu dân cư. Đề nghị huyện, các đơn vị chuyên môn khảo sát, thiết kế và có giải pháp xây dựng hệ thống rãnh thoát nước cho một số hộ dân tổ 3, khối 20/7.*

Trả lời:

Nội dung nay UBND huyện đã giao Ban QLDA phối hợp với UBND thị trấn kiểm tra thực địa, khảo sát, lập phương án đầu tư khi có kế hoạch vốn.

(3). *Cử tri Lò Văn Thời - bản Cộng - xã Chiềng Đông: Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện kiến nghị với Điện Lực tạo điều kiện để bổ sung cột điện cho 20 hộ dân của bản Cộng. Vì hiện nay từ cột hạ Công tơ điện đến các hộ dân cách xa hơn 300 mét.*

Trả lời:

Với ý kiến đề nghị của cử tri nêu trên UBND huyện đã chỉ đạo phòng Kinh tế và Hạ tầng làm việc trực tiếp với Điện lực Tuần Giáo; Điện lực Tuần Giáo đã kiểm tra, rà soát các hộ cách xa cột 0,4KV tại bản Cộng, tổng hợp báo cáo với Công ty Điện Lực Điện Biên có kế hoạch bổ sung khi bố trí được nguồn vốn.

(4). *Cử tri bản Đứa, bản Én Pậu xã Quài Tở: Đề nghị chi nhánh điện lực huyện Tuần Giáo, kiểm tra, xử lý, khắc phục chiều cao đường dây điện, có 03 khoảng trùng thấp và đứt vỏ bọc dây điện (một điểm trường Mầm non bản Én Pậu, hai điểm qua đường ULIA thuộc địa bàn bản Đứa).*

Trả lời:

Hiện Điện Lực Tuần giáo đã khắc phục sửa chữa đảm bảo an toàn cho nhân dân trong khu vực.

(5) *Cử tri khối trường xuân: Đường vành đai từ đầu bản Đông qua khối Trường Xuân đến khối 20/7 tiến độ quá chậm gây ảnh hưởng đến đời sống người dân, dự án này huyện có làm nữa hay không? và nếu tiếp tục thi công thì đến khi nào xong?*

Trả lời:

- Quyết định phê duyệt phương án bồi thường GPMB thuộc dự án lần 01 số 3364/QĐ-UBND (tài sản, vật kiến trúc, cây cối hoa màu): Ngày 21/11/2021 với 11 hộ đã nhận tiền hỗ trợ bồi thường GPMB (đạt 100% so với phương án phê duyệt).

- Còn lại 07 hộ thuộc đối tượng tái định cư chưa được đưa vào Phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB lần 01 vì quỹ đất tái định cư thuộc khối Tân Giang chưa có giá đất tái định cư cụ thể (UBND huyện đã trình ngày 21/10/2022 tại Tờ trình số 1594/TTr-UBND). Ngay sau khi hoàn thiện thủ tục phê duyệt Phương án bồi thường GPMB, hỗ trợ tái định cư lần 2 và bố trí tái định cư cho các hộ sẽ tiếp tục thực hiện thi công dự án (Dự kiến sẽ thi công ngay khi GPMB hoàn thành).

Trên đây là Báo cáo của UBND huyện trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri đến sau kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026./.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- UBMTTQ và các Đoàn thể huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Xuân Cảnh